

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๓๗๗/๗



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๘๗๐๓ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด
๒. แนวทางการดำเนินการสนับสนุนงบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ ชุด
๓. บัญชีจัดสรร จำนวน ๑ ชุด

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัว ตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียนและเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี กรณีการสนับสนุนงบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ ชุด เฉพาะผู้เรียนยากจน โดยสำนักงบประมาณได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า “การพิจารณาเงินอุดหนุนรายหัวสำหรับค่าเครื่องแบบเพิ่มเติม จำนวน ๑ ชุด เฉพาะผู้เรียนยากจน เห็นสมควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนยากจน โดยเป็นบุตรของผู้ปกครอง ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้การจัดสวัสดิการสังคมและการให้เงินช่วยเหลือของภาครัฐมีลักษณะพุ่งเป้า และเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ” รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการสนับสนุน งบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน (เพิ่มเติม) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวทางการดำเนินการ สนับสนุนงบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมหลักการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน เพื่อจัดสรรงบประมาณให้กับ นักเรียนผู้ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน (เพิ่มเติม) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

สำหรับบัญชีจัดสรรสรุปรายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดศึกษา สามารถดูได้จาก เว็บไซต์ <http://www.bopp.go.th/> และสถานศึกษาสามารถดูรายชื่อนักเรียนผู้ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ค่าเครื่องแบบนักเรียน (เพิ่มเติม) ได้จากเว็บไซต์ <https://uniform.bopp-obec.info>

ทั้งนี้...

“เรียนดี มีความสุข”

ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำกับ ติดตามสถานศึกษาในสังกัด ให้ถือปฏิบัติ ตามแนวทางการดำเนินการสนับสนุนงบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ ชุด สำหรับผู้เรียนยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมถึงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด และให้เร่งรัดการเบิกจ่ายโดยเร็ว ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี 
(ธนุ วงษ์จินดา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๒